

# TRƯỜNG THCS CỤ KHỐI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện theo Hướng dẫn số 07/HD- LĐLĐ ngày 15/08/2022 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2022, sáng ngày 8/10/2022, trường THCS Cụ Khối long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 .



Sáng ngày 8/10/2022, trường THCS Cụ Khối long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023. Tham dự hội nghị có đông đủ các đồng chí CB,GV,NV trong nhà trường. Điều hành chương trình là đoàn chủ tịch gồm: đ/c Lê Thị Hồng Thái – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Nguyễn Quang Thính – Chủ tịch Công đoàn; đ/c Nguyễn Thị Lan Anh – thư kí. Mở đầu chương trình, đ/c Lê Thị Hồng Thái thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo ngắn gọn các kết quả cũng như thành tích của năm học 2021 – 2022, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu xây dựng cho năm học 2022 – 2023 và các biện pháp thực hiện. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các mặt hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Báo cáo cũng chỉ rõ: những điểm mới của nhà trường trong năm học này sẽ đem lại những thuận lợi, thời cơ và cũng thật nhiều thử thách. Tiếp đến là đ/c Nguyễn Quang Thính – Chủ tịch công đoàn với báo cáo về hoạt động công đoàn, đ/c Đào Thị Thu Hiền với nội dung về hoạt động thanh tra nhân dân. Cũng tại Hội nghị, đoàn chủ tịch đã tiếp nhận những tham luận của cán

bộ, giáo viên, nhân viên thể hiện niềm trân trọng về những vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học, rèn nề nếp học sinh trong nhà trường hiện nay ... Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc của hội đồng sư phạm cũng đã được đoàn chủ tịch giải đáp và làm rõ. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3đ/c:

“ Đào Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hương “

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Cụ Khối năm học 2022 - 2023. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường THCS Cụ Khối sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

### Một số hình ảnh Hội nghị









